

ประวัติหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านวังช้าง

วิทยากร : นายเครือ กัญะมี อายุ 69 ปี อดีตกำนันตำบลแม่คำมี
ให้ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2522

ป่อชื่อว่า ป่อน้อยเครือ ก้นยะมี อายุได้หกสิบเก้าปี เดิมเป็นคนบ้านหนองม่วงไข้อยู่ใกล้บ้านวังจ้างนี้ ต่อมาได้เมียที่บ้านวังจ้าง หมูสาม ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแปะ จังหวัดแปะ อยู่บ้านวังจ้างมาได้สี่สิบแปดปีแล้ว เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านวังจ้าง เมื่อ พ.ศ.สองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ เป็นได้แปดปีก็ได้เป็นกำนันได้สิบสองปี ป่อเป็นคนสนใจในเลี้ยงเกี่ยวกับท้องที่ ประวัติดั้งเดิมตอนหนุ่มๆสมัยเป็นกำนัน เคยทำประวัติไว้ โดยถามจากคนเฒ่าคนแก่ หม่าเดี๋ยวนี้เป็นตายไปหมดแล้ว แต่ป่อกะป่อหะจำประวัติได้ คนเฒ่าคนแก่เป็นเล่าฮือฟังว่าบ้านวังจ้างนี้ตั้งถนนบ้านสันป่าสัก และบ้านต้นม่วง สักสองสามปี แต่เดิมที่มีต้นตออยู่ทางบ้านสันป่าสัก ตำบลหนองม่วงไขแต่บ่อสะดวกหลายด้าน เกี่ยวกับน้ำท่วมฟองและจ้างเจ้าหลวงรบกว่นพีชผลที่ปลูกไว้ หะว่าฮือกะบ่อได้ กะเลยย้ายถิ่นมาฝั่งนี้ ทีแรกกะหะไฮ่หะสวน ตวยฮิมน้ำ เมินเข้ากะกายเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่าบ้านวังจ้าง เพราะน้ำแม่คำมี บริเวณนี้มีห้วงน้ำลึก และเป็นดงข้างฝือก มาอาศัยกินเล่นน้ำที่วังนี้ เห็จจริงอย่างไรวั้น ก็เป็นคำเล่าที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมา

พ่อชื่อว่าพ่อน้อยเครือ ก้นยะมี อายุได้หกสิบเก้าปี เดิมทีเป็นคนบ้านหนองม่วงไข้อยู่ใกล้บ้านวังจ้างนี้ ต่อมาได้เมียที่บ้านวังจ้าง หมูสาม ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแปะ จังหวัดแปะ อยู่บ้านวังจ้างมาได้สี่สิบแปดปีแล้ว เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านวังจ้าง เมื่อ พ.ศ.สองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ เป็นได้แปดปีก็ได้เป็นกำนันได้สิบสองปี พ่อเป็นคนสนใจในเรื่องเกี่ยวกับท้องที่ ประวัติดั้งเดิมตอนหนุ่มๆ สมัยเป็นกำนัน เคยทำประวัติไว้ โดยถามจากคนเฒ่าคนแก่ เดี่ยวนี้ท่านตายไปหมดแล้วแต่ก็พ่อจะจำประวัติได้ คนเฒ่าคนแก่ท่านเล่าให้ฟังว่าบ้านวังจ้างนี้ตั้งขึ้นที่หลังบ้านสันป่าสัก และบ้านต้นม่วง สักสองสามปี แต่เดิมที่มีต้นตออยู่ทางบ้านสันป่าสัก ตำบลหนองม่วงไขแต่ไม่สะดวกหลายด้าน เกี่ยวกับน้ำท่วมบ้างและข้างเจ้าหลวงรบกว่นพีชผลที่ปลูกไว้ จะว่าให้ก็ไม่ได้ ก็เลยย้ายถิ่นมาฝั่งนี้ ทีแรกก็มาทำไร่ทำสวน ตามที่ริมน้ำนานเข้าก็กลายเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่าบ้านวังจ้างเพราะน้ำแม่คำมี บริเวณนี้มีห้วงน้ำลึก และเป็นดงข้างฝือก มาอาศัยกินเล่นน้ำที่วังนี้ เห็จจริงอย่างไรวั้น ก็เป็นคำเล่าที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมา

กะว่าบ่อเต้จะไค่นั้น กะเป็นกำเล่าตีคนแต่คนแก่
เล่าสืบต่อกันมา

บ้านวังจ้างมีประมาณสามร้อยกว่าหลังคาเฮียน
มีคนฮวมสองพันคน ประกอบอาชีพหยะนา หยะไฮ่
ข้าวโปด ค้าขาย

บ้านวังจ้างมีประมาณสามร้อยกว่าหลังคาเรือน
มีคนร่วมสองพันคน ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่
ข้าวโพด ค้าขาย